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รายงานการประชุม 
 

คณะทํางานศูนยอํานวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดาํริ อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม 
ครั้งที่ 1/2553 

วันพุธที ่6 มกราคม พ.ศ. 2553 เวลา 14.00 น. 
ณ ศูนยอํานวยการโครงการพฒันาตามพระราชดําริ อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม  

 

รายชื่อคณะทํางานที่เขาประชมุ 
 

1. พลเอกนิพนธ  ภารัญนิตย ที่ปรึกษาศูนยอํานวยการฯ             ที่ปรึกษาพิเศษ 
2. นายอัครเดช  บุญผองศรี ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 ประธาน 
3. นายพนิต  เจริญบูรณ เกษตรจังหวัดเชียงใหม คณะทํางาน 
4. พันเอกเจริญชัย  หินเธาว แทนผูบังคับการกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองคฯ คณะทํางาน 
5. นายพิสิฐพงษ  คุณยศยิ่ง แทนเกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม  คณะทํางาน 
6. นายพงศศักดิ์  ชัยสิทธิ์ แทนผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 คณะทํางาน 
  จังหวัดเชียงใหม   
7. นายนิยม  จันทนพันธ แทนผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต 6 คณะทํางาน 
  จังหวัดเชียงใหม 
8. นายณฐนน ฟูแสง แทนผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 คณะทํางาน 
9. นางจุฑารัตน  คงเกษม แทนผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกจิการเกษตรเขต 1  คณะทํางาน 
10. นายสมศักดิ์  สืบเครือ แทนผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเชียงใหม  คณะทํางาน 
11. นางสาวศิริลักษณ อุนบุญธรรม แทนประมงจังหวัดเชียงใหม  คณะทํางาน 
12. นายรัตเขตต ฝายริพล แทนปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม คณะทํางาน 
13. นายภูมิใจ รักธรรม แทนสหกรณจังหวัดเชียงใหม คณะทํางาน 
14. นางกาญจนา  พิกุนทอง แทนผูอํานวยการสํานักงาน กศน. อําเภอสันปาตอง คณะทํางาน 
15. นางสาวอังณคนา  ไววุฒิ แทนหัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเชียงใหม คณะทํางาน 
16. ร.ต.เผียน  จันทรศรี แทนผูบังคับหนวยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32 คณะทํางาน 
17. นายสุนทร  สายหมอก แทนนายกเทศมนตรีตําบลบานกลาง คณะทํางาน 
18. นางจินัชญา  วงคชมภู แทนนายอําเภอสันปาตอง คณะทํางาน 
19. นายถาวร  มีชัย ผูอํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม คณะทํางาน 
20. นางสาวจุไรพร  แกวทิพย แทนผูอํานวยการสวนวิชาการเพือ่การพฒันาที่ดินฯ สพข. 6  คณะทํางานและ 
   เลขานุการ 
21. รอยเอกสราวุฒิ คงรอด หัวหนาศูนยโครงการพฒันาตามพระราชดําริ จ.แมฮองสอน  คณะทํางานและ 
   ผูชวยเลขานุการ 
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รายชื่อผูเขารวมประชุม 
1. นายสุรพล ชื่นเย็น   เกษตรอําเภอสันปาตอง สํานักงานเกษตรอําเภอสันปาตอง   
2. นางรัตนาภรณ  กัญญาราช  เกษตรอําเภอสันทราย  ชวยราชการโครงการพระราชดําริ อ.สันปาตอง 
3. นายประดิษฐ จอมปญญาเลิศ  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 
      สํานักงานเกษตรอําเภอสันปาตอง 
4. นายสุวิทย  ธรรมสิทธิ์   เจาพนักงานการเกษตรอาวุโส สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม  
5. นางสาวจิราภรณ  อุปละ  เจาหนาที่สถิติ  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 1  
6. นางกฤษณ  อําพันธุ   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ   
      สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม 
7. นางสาวนวลละมัย  ใจแกวทิ  ครูประจําศูนยการเรียนรูชุมชน  เทศบาลตําบลบานกลาง 
8. จ.ส.อ.เที่ยง บุญมะยา   ศูนยอํานวยการโครงการฯ อําเภอสันปาตอง 

เปดประชุมเวลา  14.00 น. โดยมี พลเอกนิพนธ  ภารัญนิตย ที่ปรึกษาพิเศษของศูนยอํานวยการฯ เปน
ประธานการประชุม โดยประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

1) ขอแสดงความยินดีกับ นายอัครเดช  บุญผองศรี  ที่เขารับตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานพัฒนา
ที่ดินเขต 6 (ผอ.สพข.6)  แทนนายสวัสดี  บุญชี  ที่สิ้นสุดวาระลงเมื่อเดือนกันยายน 2552  ซึ่งโดยตําแหนงแลว
จะตองเปนประธานคณะทํางานของศูนยอํานวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดําริ อ.สันปาตอง  จ.เชียงใหม  
และในชวงระหวางที่ตําแหนง ผอ.สพข.6  ยังวางอยู  ตองขอขอบคุณ นายพนิต  เจริญบูรณ  เกษตรจังหวัด
เชียงใหม  ที่ไดทําหนาที่ประธานคณะทํางานอยางเขมแข็งแทน 

2) เนื่องจากการสรางอาคารสํานักงานดําเนินการเสร็จแลว  เพื่อความเปนสิริมงคลจึงไดจัดงาน
ทําบุญศูนยอํานวยการฯ  และทําบุญวันขึ้นปใหม  ในการนี้จะไดมีมอบแหนบกระเปากระสุนคันชีพ อักษรยอ  
สก.  ใหแกคณะทํางาน  เพื่อเปนขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน  โดยมี ผูบังคับการกรมทหารราบที่ 21 รักษา
พระองคฯ  เปนประธานในพิธีมอบ  ขอใหผูที่มีรายชื่อมารับดวยตนเอง  ทั้งนี้จะมีสํานักขาว ททบ.5  มาถายทํา
ขาวดวย 

3) เ มื่ อ ศูน ยอํ า น ว ย ก า ร ฯ   เ ส ร็จ ส ม บู ร ณแ ล ว   จ ะ ไดทู ล เ ชิญ ส ม เ ด็จ พ ร ะ น า ง เ จ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ  มาเปดศูนยอํานวยการฯ  ถาหากไมสามารถเสด็จมาได  ก็จะทูลเชิญสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา  มาเปนประธานในพิธีเปดตอไป   

4) อวยพรปใหมใหกับคณะทํางานศูนยอํานวยการฯ  และขอบคุณคณะทํางานทุกหนวยงานที่ทําให
ศูนยมีความเขมแข็ง  เปนตนแบบของศูนยการเรียนรูที่ดี 

หลังจากนั้นพลเอกนิพนธ  ภารัญนิตย ที่ปรึกษาพิเศษ ไดมอบหมายให ผอ.สพข.6  นายอัครเดช  บุญผอง
ศรี  ประธานคณะทํางาน  ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตอไป 
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ระเบียบวาระที่  1  เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

ประธานแจงถึงการจัดงานทําบุญศูนยอํานวยการฯ  และพิธีประดับแหนบกระเปากระสุนคันชีพใน
วันที่  7  มกราคม  2553  ซึ่งทุกหนวยงานทราบดีอยูแลว  และขอขอบคุณทุกหนวยงานที่รวมดําเนินงานในศูนย
อํานวยการฯ  อยางแข็งขัน 

มติที่ประชมุ: รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่  12/2552 ลงวันที ่14 ธันวาคม พ.ศ.2552 

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมของคณะทํางานศูนยอํานวยการฯ ครั้งที่ 12/2552 ลงวันที่ 
14 ธันวาคม  2552  โดยไมมีการแกไข 

มติที่ประชุม: รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องติดตามความกาวหนาผลการดาํเนินงานของหนวยงานตางๆ 

เรื่องที่ 3.1) การจัดทาํรายงานประจาํปของศูนย ฯ  ( ป  2551/2552 ) 

นายพงศศักดิ์  ชัยสิทธิ์ จากสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6  ไดยกรางรายงาน
มาแลว  หลังจากที่ไดรับขอมูลที่รวบรวมจาก สพข.6  ภายในเลมประกอบดวย 5 สวน  คือ  ลักษณะทั่วไปของ
ศูนยอํานวยการฯ  การบูรณาการงานรวมกันระหวางหนวยงาน  ผลการดําเนินงานในป 2551  ผลการดําเนินงาน
ในป 2552  และภาคผนวก 

ขอคิดเห็นที่ประชมุ:  

  ที่ปรึกษาพิเศษเห็นวาการนําผลการดําเนินงานในป 2551 และ  2552  เมื่อนํามาสรุปรวมดวยกัน
แลว  ไมจําเปนตองระบุปที่ดําเนินการ  แตสามารถเรียงลําดับงานตามเวลาที่ดําเนินการได  สําหรับขนาด
ตัวอักษรตองปรับใหมีขนาดเปน  18   อยางไรก็ตามที่ปรึกษาพิเศษจะไปดูรูปแบบที่ถูกตอง  และจะแจงใหทราบ
ภายใน 1  สัปดาห  เมื่อทํารูปเลมเสร็จแลวจะนํากราบบังคมทูลใหสมเด็จทรงทราบ  และแจกจายใหแกหนวยงาน
ที่เกี่ยวของเพื่อแจงตนสังกัดดวย 

  สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6  แจงวางบประมาณในการจัดพิมพรูปเลมรายงาน
ยังไมมี 

มติที่ประชมุ: รับทราบ  และขอใหทํารูปเลมสําเรจ็มาใหพจิารณากอนในตนเดือนหนา 
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เรื่องที่ 3.2) ติดตามการจดัระบบน้ําประปาภายในศูนย ฯ  และรองระบายน้าํ 

นายอาทิตย  บริบูรณ  จากสํานักชลประทานที่ 1  แจงวาขณะนี้อยูในระหวางจัดสงประมาณการ
คาใชจายไปยังกองแผนงาน  งบที่ใชในการจัดการน้ําประปายังไมสามารถยืนยันได   ทางชลประทานไดรับ
งบประมาณสนับสนุนจํานวน  500,000 บาท  แตไมสามารถระบุไดวาศูนยอํานวยการฯ  ไดรับเงินเปนจํานวน
เทาใด  แตคาดวาจะใชงบประมาณในการจัดระบบน้ําประปาภายในศูนยฯ  จํานวน  90,000  บาท เมื่อไดรับ
จัดสรรแลวจะไดซอมแซมระบบน้ําประปาภายในศูนยฯ ทันที  สําหรับรองระบายน้ําอาจจะไดหนวยพัฒนา
เคลื่อนที่ 32  ดําเนินการได   

สวนถังน้ํามีการติดตั้ง  2  แบบ  โดยบริเวณมุมของศูนยจะใชเปนแบบฝงดิน   ถาบริเวณบานจะวางถัง
บนดิน  ใชปมกึ่งอัตโนมัติปมน้ําขึ้นไว  มีงบบูรณาการที่ใชในการดําเนินการแลว 

ขอคิดเห็นที่ประชมุ:  

เกษตรจังหวัดเชียงใหม  เสนอแนะวาขอใหเสนอขอสรุปรูปแบบการวางถังน้ําแบบไหนที่เหมาะสม
มาใหที่ประชุมพิจารณาดวย 

มติที่ประชุม: รับทราบ  

เรื่องที่ 3.3) การปรบัปรุงบานพกัของเกษตรกร 

นางกาญจนา  พิกุนทอง  จากสํานักงาน กศน. อ.สันปาตอง  แจงวาไดของบประมาณปรับปรุง
บานพักเกษตรกรไปแลว  เปนเงินประมาณ  4,000  ถึง  5,000 บาท  ซึ่งบานเดิมเปนแบบใตถุนสูง  หลังคาทรุด
โทรม  เมื่ออากาศหนาวตองใชพลาสติกอุด  สําหรับแบบบานใหมจะทําเปนแบบชั้นเดียวยกพื้นสูง  ตั้งอยูใกล
ศาลาหมอดินเดิม  และจะหันหนาบานเขาหาแปลงปลูกพืชของตนเอง  สวนการนํามูลสัตวจากคอกสัตวมาทํา
แกสชีวภาพนั้น  ไมสามารถทําได  เนื่องจากมีมูลสัตวปริมาณนอย  และสามารถนําผลผลิตพืชผักอินทรีย
ออกจําหนายไดทุกวัน 

ขอคิดเห็นที่ประชุม:  

ที่ปรึกษาพิเศษ  เห็นวาในตัวบานควรจะมีหองนอน  หองครัว  หองโถง  ระเบียง  โดยใหนําวัสดุเดิม
ที่มีอยูมาใชในการกอสรางบานได  นอกจากนี้ควรจะเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกใหกับเกษตรกรที่อาศัยอยูในบาน
ตัวอยาง  รวมทั้งมีคอกสัตว  ขอใหหนวยงานที่เกี่ยวของสนับสนุนใหความรูแกเกษตรกรอยางเต็มที่ 

มติที่ประชุม: รับทราบ  

เรื่องที่ 3.4) การจัดทาํระเบียบในการขอใชหองประชุม 

นางรัตนาภรณ  กัญญาราช  จากสํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม  ไดชี้แจงถึงระเบียบในการใช
หองประชุมของศนูยอํานวยการฯ  ดังตอไปนี้ 



 5 

1) ใหหนวยงานที่ตองการใชหองประชุม  ทําหนังสือแจงจํานวนคนที่จะเขารวมใชหองประชุม
ลวงหนา 

2) คาบริการถาใชหองประชุมเวลา  8.00-12.00  น.  เปน  500  บาท 
3) คาบริการถาใชหองประชุมเวลา  8.00-16.30  น.  เปน  700  บาท 
4) การใชหองประชุม  ถาตองการใหจัดอาหารกลางวนัให  คอือาหาร  2  อยาง  50  บาท   3 อยาง  

70  บาท  และ  4  อยาง  100  บาท  อาหารวางเชาและบาย  50 บาท 
สําหรับวิทยากรบรรยายจะมาจากหลายสวน  ไมวาจะเปนวิทยากรประจําศูนยอํานวยการฯ  ปราชญ

ชาวบาน  ที่ผานมาจังหวัดลําปางไดนําผูเขารับการอบรมเรื่องการรักชาติ  โดยมีทหารเปนวิทยากร  และคางแรม
ที่ศูนยดวย 

ขณ ะนี้ทางศูนยอํานวยการฯ   ไดติดตั้ งโทรศัพทที่อาคารสํานักงานแลว  เบอร โทรสารคือ              
053 481022     

ขอคิดเห็นที่ประชุม:  

ที่ปรึกษาพิเศษ  เห็นวาควรจะมีการนําเอาเยาวชน  ระดับที่ศึกษาอยูในมัธยมปลาย  เขามาศึกษา
หลักสูตรของ กอรมน.  ใหความรูเรื่องประวัติศาสตรชาติไทย  มีการนําวิทยากรเกง ๆ จากสวนกลางมารวม
บรรยายใหการอบรม  อยากจะขอใหทาง กศน.  จัดกลุมเปาหมายใหมีชวงอายุไมตางกันมาก เชน  16-30  ป  
ประมาณ  200-300  คน  มาเขารวมฝกอบรม  ใชเวลาประมาณ  1  วัน  ซึ่งประธานเห็นดวยกับแนวทางนี้  จะ
เปนการสรางความรัก  ชาติ  ศาสน  กษัตริย  เปนผลดีในวงกวางของสังคม  ทําใหมีความสามัคคีกันมากขึ้น  

มติทีป่ระชมุ: รับทราบ 

เรื่องที่ 3.5) การจัดทาํตราโลโกของศูนย ฯ 

นายพงศศักดิ์  ชัยสิทธิ์  จากสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6  ไดแสดงภาพของ
ตราโลโกของศูนยฯ  ออกแบบมา  3  รูปแบบ  ซึ่งประกอบไปดวยสีเหลืองที่เปนพื้นรูปหัวใจ  มีใบไมสีเขียวแทน
ใบตองหมายถึงความเจริญงอกงาม 

มีจุดที่จะตองแกไขคือ  ตัวอักษรที่อยูใตภาพสัญลักษณ  ตกคําวา  “โครงการ”  ตอทายคําวาศูนย  
ไมตองมีเครื่องหมายไปยาลนอย ( ฯ )   

การผลิตสติ๊กเกอรราคาตารางเมตรละ  500 บาท  ซึ่งมีความทนทานตอแดดและฝน 

ขอคิดเห็นที่ประชุม:  

มขีอเสนอการปรับเปลี่ยนตราโลโกศูนยฯ  โดยสรุปดังตอไปนี้  
- ไมควรใชรูปในหลวงหรือพระนามาภิไธยยอประกอบ  เนื่องจากบางบรรจุภัณฑที่ติดตราโลโก  อาจ

มีการวางจําหนายบนพื้น   
- ภาพศิลปที่ใชประกอบ  ควรจะมีคําอธิบายทีช่ัดเจน 
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- ควรมีสัญลักษณของอําเภอสันปาตองประกอบดวย  
- สีที่ใชตองมคีวามหมายประกอบ  อาจเนนสีสัญลักษณ  สีเหลือง  สีเขียว  เปนตน  
- ควรมีแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงประกอบ  เนื่องจากเปนเปาหมายของการดําเนินงานของศูนยฯ 
- ชื่อศูนยอํานวยการฯ  ควรจะใชเปนอักษรยอ 
- ควรจะเปนการสื่อถึงสัญลักษณของทองถิ่น  และมีความเปนอยูของชีวิตที่ดีขึ้น   
ประธานขอใหที่ประชุมลองออกแบบตราสัญลักษณตามที่แจงมา สงใหทางนายพงศศักดิ์  ชัยสิทธิ์  

ที่  ndoae@doae.go.th  หรือโทรศัพทติดตอได 

มติที่ประชุม: รับทราบ  
 

เรื่องที่ 3.6) การตดิตามความกาวหนาผลการดําเนินงานของหนวยงานตางๆ 

 1) สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 นางสาวจุไรพร  แกวทิพย แทน ผอ.สวนวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน 
รายงานดังนี ้
 1) เปนวิทยากรใหความรูแกเกษตรกรพักชําระหนี้ของสํานักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ 
(ธกส.)  ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของอําเภอสันปาตอง  จํานวน  700  ราย  ในวันที่  21-25  ธันวาคม  2552  
รวมกับ ธกส. และ สํานักงานเกษตรอําเภอสันปาตอง 

2) แปลงสาธิตขาวอินทรีย  เก็บเกี่ยวผลผลิตเรียบรอยแลว 
3) แปลงสาธิตไมผล  และผักอินทรีย  อยูระหวางการดูแลรักษาแปลงปลูก  และการเตรียมวัสดุ

อุปกรณ  และปจจัยการผลิตที่จะตองใชเพิ่มเติม 
4) ประสานงานกับหนวยงานตางๆ  ในการจัดงานทําบุญศูนยอํานวยการฯ  และการรวบรวมทุน

ทรัพยที่จําเปนตองใชในงานทําบุญศูนยอํานวยการฯ 

มติที่ประชมุ: รับทราบ 
 

2) สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม  นายถาวร  มีชัย  ผูอํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม รายงานดังนี้ 
  1) ใหคําแนะนําแกเกษตรกรที่เขาเยี่ยมชนศูนยอํานวยการฯ 

2) ไดแจกจายสารเรงซุปเปอร พด.1  2  และ พด.7  ปุยอินทรียน้ํา  ใหแกเกษตรกรและหนวยงานที่
เกี่ยวของ 
  3) รวมเปนวิทยากรกบั ธกส. ใหแกเกษตรกรจํานวน  700  ราย 
  4) การกอสรางโรงปุยอินทรีย  ขณะนี้กําลังอยูระหวางการปรับงบประมาณใหเปนปจจุบัน  จากเดิม 
1.5  ลานบาท  เปน  1.7  ลานบาท  คาดวาประมาณปลายเดือนนี้จะจัดซื้อจัดจางได 

มติที่ประชมุ: รับทราบ 
 

mailto:ndoae@doae.go.th
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3) สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม นายประดิษฐ  จอมปญญาเลิศ แทนเกษตรจังหวัดเชียงใหม 
รายงานดังนี้  

1) รวมเปนวิทยากรใหแกเกษตรกรพักชําระหนี้ของ ธกส.  จํานวน  700 ราย   
2) ปรับภูมิทัศนรอบตัวอาคารสํานักงาน 
3) เตรียมสํารองจายคาอาหารที่จะใชจัดเลี้ยงในงานวันทําบุญศูนยอํานวยการฯ 

ขอคิดเห็นที่ประชุม:  

ที่ปรึกษาพิเศษเห็นวาภมูิทัศนรอบสํานักงานสวยงามดี  เหมาะสมที่ใชเปนสถานที่ทํางาน 

มติที่ประชุม: รับทราบ 
 

4) สํานักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 นายณฐนน  ฟูแสง แทนผูอํานวยการสํานักงานวิจัย
และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 รายงานดังนี้ 

  1) กิจกรรมการจัดการไมผลแบบผสมผสาน   
สวนลําไยอยูระหวางการดูแลรักษา  ปองกันกําจัดโรค-แมลง  ฉีดพนน้ําสมควันไมและธาตุอาหาร

เสริมทางใบ  ตนลําไยเจริญสมบูรณดีอยูในระยะเตรียมความพรอมใหผลผลิต (ออกดอก)  ซึ่งคาดวานาจะใหผล
ผลิตไดดี  และในระยะนี้มีความจําเปนตองงดการใหน้ําสักระยะหนึ่ง  เพื่อสนับสนุนการออกดอกที่สมบูรณยิ่งขึ้น   

สวนการปลูกนอยหนาพันธุเพชรปากชอง  อยูในระยะพัฒนาผลเล็ก  พบวามีการระบาดของเพลี้ย
ออนซึ่งไดปองกันกําจัดโดยการฉีดพนสารเคมี  และหอผลนอยหนาแลว   

สําหรับมะมวงมหาชนกและพันธุน้ําดอกไม  อยูในชวงปฏิบัติดูแลรักษา  การเจริญเติบโตทางลําตน
สมบูรณดี  

  2) พืชแซม  มีการดูแลรักษา  และเก็บผลผลิตไดอยางตอเนื่อง 
  3) จะไดติดตามแปลงเกษตรกรที่ไดนํารูปแบบการจัดการสวนไมผลแบบผสมผสานไปปรับใชใน

แปลงของเกษตรกรตอไป 

ขอคิดเห็นที่ประชุม: 
ประธานขอใหนําเสนอรูปแบบที่เกษตรกรสามารถนําไปใชเปนแบบอยางที่เห็นผลชัดเจนมาใหที่

ประชุมพิจารณาดวย 

มติที่ประชุม: รับทราบ 
 

5) สํานักงานชลประทานที่ 1 นายอาทิตย  บริบูรณ  แทนผูอํานวยการสํานักชลประทานที่ 1 รายงาน
ดังนี ้

1) ประมาณการระบบน้ําประปา  กําลังอยูในระหวางดําเนินการ  จะไดรอรับการจัดสรรตอไป             
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2) สําหรับเอกสารการสงมอบโรงสูบน้ํา  ที่มอบใหทางเทศบาลตําบลบานกลาง  ยังดําเนินการไดลาชา 
เนื่องจากมีภารกิจจัดทําโครงการไทยเขมแข็ง  ในการประชุมครั้งตอไปจะนําเอกสารสงมอบใหกับเทศบาลตอไป   

ขอคิดเห็นที่ประชุม: 

1) งบประมาณที่จะใชในการดําเนินงานของศูนยอํานวยการฯ ในป  2553  หนวยงานที่ยังไมไดรับ
เงินโอนมาตองชวยกันติดตามดวย  แตคาดวาจะไดรับงบประมาณไมเกินวันที่  29  มกราคม  2553  

2) ในวันจัดงานทําบุญศูนยอํานวยการฯ  จะมีความตองการใชน้ําปริมาณมาก  ตองคอยดูแลดวย 

มติที่ประชุม: รับทราบ  
 

6) สํานักงานประมงจังหวัดเชียงใหม  นางศิริลักษณ  อุนบุญธรรม  แทนประมงจังหวัดเชียงใหม 
รายงานดังนี้ 

ขณะนี้อยูในชวงการเตรียมงาน   จะดําเนินการไดในเดือนมีนาคม  การเปดและปดน้ําสามารถ
ดําเนินการเองได  ไมตองสงเจาหนาทีม่าคอยกํากับดูแล 

มติที่ประชุม: รับทราบ  
 

7) ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเชียงใหม  นายสมศักดิ์  สืบเครือ  แทนผูอํานวยการศูนยวิจัยและ
พัฒนาประมงน้ําจืดเชียงใหม  เนื่องจากติดภารกิจจึงให นางสาวจุไรพร  แกวทิพย  จากสํานักงานพัฒนาที่ดิน
เขต 6 เปนผูรายงานแทนดังนี ้
 1) ในปจจุบัน  ไดปลอยเลี้ยงปลานิลแดงไวที่ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเชียงใหม 
 2) ประมาณเดือนกุมภาพันธ  จะไดนํากระชังและพันธุปลามาลงเลี้ยง 

มติที่ประชุม: รับทราบ 
 

8) สํานักงานปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม นายรัตเขตต ฝายริพล  แทนผูอํานวยการสํานักงานปศุสัตว
จังหวัดเชียงใหม รายงานดังนี้ 

  1) วันที่ 12 ธันวาคม  2552  สุกรแมพันธุคลอดลูกจํานวน 1  ตัว  มีลูกเกิดเปนตัวผูจํานวน  5  ตัว  
ตัวเมีย  จํานวน  3  ตัว  รวมทั้งสิ้น  8  ตัว   

2) ในวันที่  15  มกราคม  2553  ไดจัดฝกอบรมเกษตรกรจํานวน  15  คน  ในเรื่องการเลี้ยงสุกร  
จํานวน  5  คน  การเลี้ยงสัตวปกจํานวน  10  คน 
  3) งบประมาณที่จะใชสรางโรงเรือนเลี้ยงไกและสุกร  จะไดปรึกษากบัทางปศุสตัวจังหวัดเชียงใหม
วาไดโอนมาแลวหรือไม 

  มติที่ประชุม: รับทราบ  
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 9) สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเชียงใหม  นางสาวอังณคนา  ไววุฒิ  แทนหัวหนาสํานักงานตรวจ
บัญชีสหกรณรายงานดังนี้ 

ติดตามการทําบัญชีครัวเรือนของเกษตรกรที่อาศัยอยูในบานเกษตรกรตัวอยางภายในศูนย
อํานวยการฯ   

มติที่ประชุม: รับทราบ 
 

 10) สํานักงานสหกรณจังหวัดเชียงใหม  นายภูมิใจ  รักธรรม  แทนสหกรณจังหวัดเชียงใหม รายงานดังนี้ 
  ประสานงานกับกลุมจัดตั้งสหกรณ  ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ  จะมีเจาหนาที่ที่ เกี่ยวของ
ประมาณ  40 คน  เพื่อชี้แจงงานของสหกรณ  และบูรณาการงานตางๆ  รวมกัน 

ขอคิดเห็นที่ประชุม: 

ประธานขอใหมาใชหองประชุมศูนยอํานวยการฯ  เปนสถานที่จัดประชุมดวย  เนื่องจากมีสิ่งอํานวย
ความสะดวกครบครัน 

มติที่ประชุม: รับทราบ 
 

 11) สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม  นายพิสิฐพงษ  คุณยศยิ่ง  แทนเกษตรและสหกรณ
จังหวัดเชียงใหม รายงานดังนี้ 
  ขณะนี้ยังไมมีกิจกรรมใด  แตมีแผนงานที่จะจัดทําวีดีทัศน   

ขอคิดเห็นที่ประชุม: 

ที่ปรึกษาพิเศษ  เสนอแนะวาแผนพับเดิมที่เคยทําไวเพื่อการประชาสัมพันธศูนยอํานวยการฯ  ถายังพอ
มีขอใหแจกจายใหเกษตรกรหรือผูที่สนใจดวย 

มติที่ประชุม: รับทราบ 
 

12) อําเภอสันปาตอง  นางจินัชญา  วงคชมภู   แทนนายอําเภอสันปาตอง รายงานดังนี้ 
1) ดําเนินการสรางหมูบานเครือขายใน  11 หมูบาน  11 ตําบล 
2) ดําเนินการประชุมคณะกรรมการระดับอําเภอ  พิธีการเปดปาย  การเปดศูนยฯ 
3) ไดรับและจายคาน้ํา  คาไฟฟา  ประปาของศูนยอํานวยการฯ  มาแลว  
4) เปดศูนยเรียนรูขึ้นในวันที่ 5  มกราคม  2553 
5) ประสานงานกับสถานีตํารวจ  รถพยาบาล  เรียบรอยแลว 

ขอคิดเห็นที่ประชุม: 
ประธานเห็นวา  เปนที่นายินดีที่ศูนยอํานวยการฯ  เปนศูนยเรียนรูสําหรับประชาชนดวย  ทําใหการ

ขับเคลื่อนของชุมชน  มีประโยชนหลากหลายขึ้น 
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มติที่ประชุม: รับทราบ 
 

 13) สํานักงาน กศน. จ.เชียงใหม นางกาญจนา  พิกุนทอง  แทนผูอํานวยการสํานักงาน กศน. อําเภอ
สันปาตอง รายงานดังนี้ 
  1) มีการของบประมาณจํานวน  105,100  บาท  จากสํานักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม  ในการจัด
อบรมเกษตรกร  ทําคูมือใหความรู 
  2) จัดศูนยเศรษฐกิจพอเพียงระหวางตําบล 
  3) ไดมีการจัดอบรม ISACC  ในพื้นที่อําเภอสันทราย  จํานวน 2 ครั้ง  ดังนั้นจะนํามาปรับใชกับบาน
เกษตรกรตัวอยางดวย 

มติที่ประชมุ: รับทราบ 
 

 14) สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เขต 1 นางจุฑารัตน  คุณเกษม  แทนผูอํานวยการสํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรเขต 1 รายงานดังนี้ 
  หลังจากที่มีการฝกอบรมจากหลายหนวยงานไปแลว  ขณะนี้อยูระหวางการเตรียมขอมูลจาก
หนวยงานตาง ๆ  เพื่อประเมินผูผานการอบรมในป  2552  เตรียมขอมูลเกษตรกรที่เขารับมอบเปนศูนย
อํานวยการฯ  จะออกแบบสอบถามไปใหเกษตรกรตอไป 

มติที่ประชุม: รับทราบ 
 

15) เทศบาลตําบลบานกลาง นายสมบูรณ  กุยดวง นายกเทศบาลตําบลบานกลาง รายงานดังนี้ 
ทางเทศบาลตําบลบานกลางไดสนับสนุนการดําเนินงานของศูนยอํานวยการฯ  มาตลอดนับตั้งแตป  

2549  เปนตนมา  และยังยินดีใหการสนับสนุนตอไป 

มติที่ประชุม: รับทราบ 
 

16) หนวยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32  ร.ต.เผียน  จันทรศรี  แทนผูบังคับหนวยพัฒนาการเคลื่อนที่  32  
รายงานดังนี้ 

ยินดีใหการสนับสนุนการดําเนินงานของศูนยอํานวยการฯ  เสมอ  เชน  การปรับปรุงถนนเดิมที่เริ่ม
ชํารุด  ระบบน้ําที่อยูในที่ต่ํา  ทําใหไมมีทางระบายน้ําออก  

ขอคิดเห็นที่ประชุม:  
ที่ปรึกษาพิเศษขอใหชวยในการสรางลานจอดรถ  ในพื้นที่วางที่อยูระหวางอาคารจําหนาย

ผลิตภัณฑ  และบานพักทหาร  สวนพื้นที่วางในสวนที่ติดกับอาคารเอนกประสงค  จะไดพิจารณาวาเหมาะสมกับ
การนําไปใชประโยชนอะไรอีกครั้งหนึ่ง 

มติที่ประชุม: รับทราบ 
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17) ศูนยโครงการพัฒนาตามพระราชดําริสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม รอยเอกสราวุฒิ คงรอด 
หัวหนาศูนยโครงการพัฒนาตามพระราชดําริ จ.แมฮองสอน  รายงานดังนี้  

17.1) รายรับ – รายจาย  ประจําเดือนธันวาคม  

วัน/เดือน/ป รายการ รับ จาย จํานวนเงินคงเหลือ 

ธ.ค. 52 ยอดยกมา - - 44,221.68 
25 ธ.ค. 52 ดอกเบี้ยเงินฝาก 79.31 - 44,300.99 

ธ.ค. 52 จําหนายผลผลิตภายในโครงการฯ 17,420.00 - 61,720.99 
ธ.ค. 52 คาใชจายการซื้อปจจัยการผลิต - 18,865.00 42,855.99 

 รวม 17,499.31 18,865.00 42,855.99 
 
รายการรับ จํานวนเงิน รายการจาย จํานวนเงิน 

ปศุสัตว 10,610 อาหารสุกร – ไก 8,858 
พืชแซม 230 ปจจัยการผลิต 700 
พืชสวน 1,390 “ 548 

เห็ด 5,190 “ 3,172 
ประมง - “ 2,000 
ศูนยฯ - ซื้อเครื่องโทรสาร 1 เครื่อง 3,590 
รวม 17,420  18,865 

 

17.2) กิจกรรมในเดือนธันวาคม  2552 

17.2.1 คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  จ.ลําปาง  เขาศึกษาดูงาน  จํานวน  12  คน 

17.2.2 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ  จัดฝกอบรมโครงการฟนฟูและพฒันาอาชพีพกัหนีเ้กษตรกร
รายยอย  หลักสูตร  วิถีทํากินเพื่อพัฒนาความรูในการประกอบอาชีพ  ประจําป  2552  จํานวน  700  คน  โดยใช
วิทยากรภายในศูนยเรียนรู  ศูนยอํานวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดําริ  อ.สันปาตอง 

ขอคิดเห็นที่ประชุม:  
ที่ปรึกษาพิเศษ  มอบหมายใหผูจัดการศูนยอํานวยการฯ  จัดทําบันทึกขอมูลเปนรายงานของกลุม

ตางๆ  ที่เขามาศึกษาดูงาน  หรือวามาทํากิจกรรมอะไร เมื่อใด  ในพื้นที่ศูนย  เปนตน  
มติที่ประชุม: รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1) การจัดงานทําบุญศูนยอํานวยการ ฯ  

1) ในงานทําบุญศูนยอํานวยการฯ  ไดจัดใหมีผาปารวมกับทองถิ่นดวย  ขณะนี้ไดพิมพซองทั้งหมด  
17,000  ซอง  ซึ่งยอดเงินรวมที่ไดจะนําไปสมทบกับเงินที่เรี่ยไรไดจากทุกหนวยงานที่รวมดําเนินงานกัน  เพื่อใช
ในการตกแตงภูมิทัศนรอบตัวอาคารสํานักงาน  และผามานในหองประชุมของสํานักงานตอไป 

2) การเตรียมตัวใหพรอมสําหรับงานทําบุญศูนยอํานวยการฯ  พิธีประดับแหนบ  และผาปา  ไมวา
จะเปนเรื่องเต็นท  อาหาร  จุดบริการน้ําดื่ม  หองน้ําตองมีเพียงพอ   

3) รอยเอกสราวุฒิ  คงรอด  ไดชี้แจงถึงพิธีการประดับแหนบกระเปากระสุนคันชีพ  และการแตงกาย
ที่เหมาะสมในการประดับแหนบ 

ขอคิดเห็นที่ประชุม: 
1) ที่ปรึกษาพิเศษ  ชี้แนะวาควรตกแตงภูมิทัศนรอบตัวอาคารสํานักงานใหสวยงาม  พรอมทั้งใชเงิน

ที่เหลือในการจัดตั้งศาลพระภูมิเจาที่  และทําใหศูนยอํานวยการฯ  สมบูรณมากขึ้น 
ขอขอบคุณทุกหนวยงานที่รวมมือกันดําเนินงาน  และรวบรวมทุนทรัพยมาเปนคาใชจายในสวน

ตกแตงภูมิทัศนและผามานหองประชุมในตัวอาคารสํานักงาน   
2) นางรัตนาภรณ  กัญญาราช  ชี้แจงถึงกําหนดการจัดงาน   และมีการจัดอาหาร  น้ําดื่มจํานวน 3 

จุด  สําหรับที่จอดรถใหจอดบริเวณลานดานหนาที่ปมน้ํามัน  และเกาไมลานนาที่อยูดานขาง 

มติที่ประชุม: รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ 

1) การแตงกายสําหรับการเขาประดับแหนบกระเปากระสุนคันชีพ  ขาราชการ แตงกายชุด
เครื่องแบบสีกากี  หรือชุดตามสังกัด   ถาเปนพนักงานราชการหรือพลเรือนใหแตงกายชุดสุภาพ 

2) สวพ.1 ขอปรับแผนการดําเนินการ  ซึ่งพื้นที่ดําเนินการ 7 ไร  เดิมทําเกษตรผสมผสาน  ไดแก
แปลงลําไย  การปลูกนอยหนา และแปลงดานหลังบริเวณหนาศาลาหมอดินที่ไดปลูกมะละกอ  และนอยหนา  ซึ่ง
มติที่ประชุมในป  2552  ไดปรับพื้นที่ดานหลังใหเปนการสรางอาคาร  ขณะนี้พื้นที่ยังไมไดมีการดูแล  เปดโลงอยู  
มีสัตวเลี้ยงเขามาเหยียบย่ําแปลง   

3) ขอใหทําเปน seed bank ของเมล็ดพันธุพืชปุยสดดวย  ฝากทาง ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม  
นายถาวร  มีชัย  และนายสุวิทย  ธรรมสิทธิ์  เจาหนาที่ที่ดูแลพื้นที่ศูนยอํานวยการฯ  ในสวนของกรมพัฒนาที่ดิน  
รับผิดชอบดวย 

4) การแตงกายสําหรับการเขาประดับแหนบกระเปากระสุนคันชีพ  ขาราชการ แตงกายชุด
ขาราชการสีกากี  ถาเปนพนักงานราชการหรือพลเรือนใหใสชุดสุภาพ 
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ขอคิดเห็นที่ประชุม: 
ประธานขอให สวพ.1 ประสานกับทางสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม และสวนวิชาการฯ กรมพัฒนา

ที่ดิน  เพื่อนําเอาพืชบํารุงดินมาปลูกในพื้นที่ที่วางอยู  หรือปลูกรอบตนไม   
นายถาวร  มีชัย  ชี้แจงวาเมื่อเสร็จจากการจัดเตรียมพื้นที่ทําโรงปุยอินทรียแลว  พื้นที่ที่เหลือจึงจะ

นําไปทําแปลงเมล็ดพันธุ  และทํา  seed  bank  ตามที่ไดรับขอเสนอแนะมา 

มติที่ประชุม: รับทราบ  
 

 
ปดประชุมเวลา 17.15 น. 
 

 (นางสาวจุไรพร  แกวทิพย) 
ผูจดบันทึกการประชุม 

 
 

(นายอัครเดช  บญุผองศรี) 
ผูตรวจรายงานการประชุม 
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